

Số: 37 /CV-TCGD

“V/v: Giải trình về chênh lệch BCTC”

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trước hết, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã chứng khoán: EFI – đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM) gửi lời cảm ơn về sự đồng hành, ủng hộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua, chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (Công ty EFI) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính như sau:

Tháng 12/2017, Công ty EFI đã công bố thông tin đại chúng về việc Kế toán trưởng có dấu hiệu bỏ trốn, có dấu hiệu thất thoát lớn về tài sản của Công ty. Ngay sau khi xảy ra sự việc nói trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát toàn bộ các danh mục tài chính của Công ty và để có được thông tin chính xác, khách quan nhất về tình hình tài chính của Công ty, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt lập lại toàn bộ báo cáo tài chính giai đoạn từ tháng 7/2014 - 2017 và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính nói trên.

Trong quá trình lập lại BCTC cũng như kiểm toán BCTC, theo chứng từ sổ sách, chứng từ ngân hàng, công ty chứng khoán được thu thập lại đã phát hiện một khoản tiền lớn được chuyển từ tài khoản ngân hàng, tài khoản tại công ty chứng khoán của Công ty được chuyển vào tài khoản cá nhân của Bùi Văn Dũng (Kế toán trưởng của Công ty thời điểm đó, hiện tại đã chết) và Nguyễn Văn Ngọc (không có liên quan đến Công ty).

Theo chuẩn mực kế toán, Công ty EFI đã trích lập dự phòng tài chính 100% đối với khoản nợ khó có khả năng thu hồi của Bùi Văn Dũng là 78.433.505.050 đồng (số liệu từ thực tế thu thập) và phản ánh vào BCTC năm 2017.

Vì vậy, tại BCTC đã kiểm toán năm 2017 ghi nhận khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là **68.361.936.442 đồng** (sáu mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm bốn mươi hai đồng).

Trân trọng báo cáo !

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

